

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

กลุ่มทรู มีเจตนาธรมณ์ที่แน่วแน่ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ในประมวลคุณธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของพนักงาน และประกาศ “มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อยุติวัฒนธรรมชื้อช่ยของบริษัท พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของภาครัฐและภาคประชาสังคมต่างๆ ด้วยดีเสมอมา โดยพนักงานทุกคนต้องช่วยกันสอดส่องดูแลให้เป็นองค์กรที่ปลอดการคอร์รัปชัน เพื่อให้สอดคล้องกับค่านิยมองค์กรของทรู คือ C-CREDIBLE เชื่อถือได้

บริษัทฯ ร่วมประกาศเจตนาธรมณ์และได้รับการรับรองเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” หรือ CAC โดยความสมัครใจในรูปแบบแนวร่วม หรือ Collective Action ตั้งแต่วันที่ 2560 และดำรงสมาชิกภาพต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เพื่อมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้กำหนดนโยบาย ระเบียบความเสี่ยง และวางแนวปฏิบัติเพื่อป้องกัน อีกทั้งช่วยสร้างระบบนิเวศของการทำธุรกิจที่โปร่งใส และสอดคล้องกับเป้าหมายด้านความยั่งยืนขององค์กร

การปฏิบัติตามจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นับเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้สร้างกระบวนการตระหนักถึงร่วมกันต่อการปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการบริหารจัดการ ด้วยการอบรมให้ความรู้และสื่อสารให้ความรู้ โดยพนักงานทุกคนจะต้องยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งแนวทางในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ในการดำเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานระหว่างประเทศและความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการใช้ “หลักเกณฑ์ในงดรับของกำนัล” (No Gift Policy) เพื่องดเว้นการรับและมอบของขวัญของที่ระลึกในงานเทศกาลปีใหม่และในทุกโอกาส เพื่อให้เป็นข้อบังคับและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานและแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีมาตรการในการป้องปรามการกระทำผิดข้อบังคับและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานและการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการทวนสอบ (Audit) หน่วยงานที่พบพนักงานกระทำความผิด สรุปผลประเมินและวิเคราะห์สาเหตุและกระบวนการที่มีช่องโหว่ เพื่อหามาตรการในการบริหารจัดการให้รัดกุมยิ่งขึ้น รวมถึงมีการสื่อสารบทลงโทษให้พนักงานรับทราบอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนให้หัวหน้างานมีส่วนในการรับพิตชอบต่อการกระทำผิดของพนักงาน

กลุ่มทรู ยังร่วมกับ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต เครือเจริญโภคภัณฑ์ และตึกตึกอก เชิญชวนเยาวชนคนกล้าร่วมไขว่ไต่เต้าผ่านคลิบวีดีโอต่อต้านการทุจริต ร่วมแสดงพลังกับโครงการประกวดต่อต้านการทุจริตผ่านตึกตึกอก ประจำปี 2564 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนมูลนิธิต่อต้านการทุจริตมาอย่างต่อเนื่องตลอด 5 ปี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์การปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต ตลอดจนชุมชนและประชาชนทั่วประเทศได้ตื่นรู้ถึงการมีส่วนร่วม เพื่อให้สังคมไทยปราศจากการทุจริตและคอร์รัปชัน

+ + + + +